

Số: /BC-UBND

Ba Động, ngày 16 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội quý I/2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022

I. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã

Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2022, ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các ban, ngành, trưởng các thôn tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 29/12/2021 của Hội đồng nhân dân xã khóa XII, kỳ họp lần thứ 4 về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 08/02/2022 của UBND xã về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022. Triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã; đồng thời thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác chăm lo Tết cho Nhân dân gắn với bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Do đó, tình hình kinh tế - xã hội quý I của xã đã đạt được một số kết quả nhất định. Tình hình an ninh chính trị và TTATXH được giữ vững, đời sống nhân dân được ổn định và từng bước được cải thiện.

II.Kết quả thực hiện

Tổng giá trị sản xuất 28,1 tỷ đồng đạt 33,17% kế hoạch. Trong đó: Nông, lâm nghiệp 8,4 tỷ đồng đạt 31,22% kế hoạch; Công nghiệp- TTCN 9,5 tỷ đồng đạt 33,45% kế hoạch; Thương mại – Dịch vụ 10,2 tỷ đồng đạt 34,69% kế hoạch.

1. Về sản xuất nông, lâm nghiệp

1.1.Trồng trọt

Sản xuất vụ Đông -Xuân năm 2021- 2022 cơ bản đảm bảo về diện tích và thời vụ, diện tích lúa gieo sạ là 85 ha đạt 85% kế hoạch, diện tích cây ngô đã gieo trồng 14 ha đạt 100 % kế hoạch, cây đậu phụng 10 ha đạt 100% kế hoạch, khoai lang 3 ha đạt 60% kế hoạch, đậu các loại 1,5ha đạt 60% kế hoạch.Hiện nay, các trà lúa và các loại cây hoa màu khác đều phát triển tốt.

1.2. Chăn nuôi -Thú y

UBND xã thường xuyên chỉ đạo cán bộ thú y tăng cường công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm; đảm bảo đủ nhu cầu thực phẩm an toàn cho tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán. Triển khai tiêm phòng vắc xin định kỳ, khử trùng tiêu độc và vệ sinh chuồng trại đảm bảo theo quy định.

Tổng số đàn gia súc trên địa bàn xã tại thời điểm báo cáo là 3.450 con. Trong đó: Đàn trâu 50 con, đàn bò 902 con; đàn heo 2500 con.

1.3. Công tác lâm nghiệp

Công tác Quản lý rừng : Tổng diện tích tự nhiên toàn xã là: 1.521,98 ha, trong đó: Diện tích có rừng: 1.011,13 ha. Độ che phủ của rừng đạt: 44,70 %.

Công tác kiểm tra, truy quét bảo vệ rừng: Kiểm lâm địa bàn xã Ba Động phối hợp cùng Kiểm lâm huyện Ba Tư bắt được 01 xe ô tô vận chuyển 13 tấn/1,462m³ gỗ xoan mộc, nhóm VI; Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tư xử lý vụ vi phạm.

Trong quý I năm 2022 trên địa bàn xã Ba Động không có vụ cháy rừng nào xảy ra.

2. Công tác đất đai và môi trường

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường tiếp tục được triển khai thực hiện theo đúng quy định. UBND xã đã xác nhận và chuyển 02 hồ sơ xin cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh chi nhánh Ba Tư để xem xét đề nghị cấp GCNQSD đất theo quy định.

UBND xã lập biên bản, ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với bà Trần Thị Hương, thường trú tại thôn Suối Loa, xã Ba Động.

Phối hợp với Trung tâm PTQĐ tỉnh Quảng Ngãi, Chủ đầu tư thực hiện dự án Thủy điện Sông Liên tổ chức vận động các hộ dân (*Bùi Công Tinh, Huỳnh Long Thùy, Võ Hòa*) phối hợp tham gia kiểm kê, kê khai đất đai, cây cối hoa màu và tài sản trên đất thuộc công trình: Thủy điện Sông Liên 1.

UBND xã tổ chức hòa giải vụ việc tranh chấp đất đai giữa bà Nguyễn Thị Cúc với bà Nguyễn Thị Nghiệp, ông Nguyễn Văn Đạo (*kết quả hòa giải không thành*).

Về môi trường: Chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh môi trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2022.

3. Công nghiệp- Tiểu thủ công nghiệp- Thương mại -Dịch vụ

Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp được duy trì và phát triển ổn định trong điều kiện tác động của dịch Covid-19, các nhà máy, doanh nghiệp đã chủ động phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn trong sản xuất, các ngành nghề như mộc, máy xây sát, vận tải vẫn được duy trì. Giá trị sản xuất công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp quý I năm 2022: 9,5 tỷ đồng đạt 33,45% kế hoạch

Thương mại-Dịch vụ: Tổng mức doanh thu hàng hoá và dịch vụ trên địa bàn xã trong quý I năm 2022 đạt 10,2 tỷ đồng đạt 34,69% kế hoạch.

4. Công tác tài chính

Tổng thu ngân sách: 952.620.000 đồng đạt 24,69%% so với dự toán đầu năm giao. Trong đó: Thu ngân sách xã hưởng 148.492.000 đồng đạt 122,72% so với dự toán giao đầu năm; Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên là 878.700.000 đồng đạt 23,51% so với dự toán giao.

Tổng chi ngân sách thực hiện 876.554.000 đồng đạt 22,72% so với dự toán giao đầu năm.

5. Lĩnh vực văn hóa -xã hội

Các trường trên địa bàn xã đã tổ chức sơ kết học kỳ I và triển khai các nhiệm vụ học kỳ II năm học 2021-2022. Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trường đảm bảo theo đúng quy định.

Tập trung cao cho công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân, nhất là phòng chống dịch bệnh Covid-19. Triển khai thực hiện tốt về đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu về Y tế-Dân số. Tổ chức vận động hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2022 đạt 10 đơn vị máu. Trong quý I, có 205 lượt người đến khám chữa bệnh tại trạm y tế xã Ba Động; Có 161 trường hợp F0 (đã khỏi bệnh 103 trường hợp, đang điều trị 58 trường hợp); số F1 có tiếp xúc với F0 là 272 trường hợp (đã hết thời gian theo dõi y tế là 220 trường hợp, còn đang theo dõi sức khỏe tại nhà là 52 trường hợp).

UBND xã thường xuyên chỉ đạo cho bộ phận Văn hóa-Xã hội thực hiện việc cắt dán khẩu hiệu, treo băng rôn chào mừng các ngày lễ đúng tinh thần nội dung của cấp trên. Thông báo cho nhân dân treo cờ tổ quốc trong các ngày Lễ, Tết. Phối hợp với Đài truyền thanh xã tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân; tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái "bình thường mới". Ngày 08/3/2022, UBND xã đã tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022, toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân hưởng ứng tích cực.

Công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được chính quyền địa phương quan tâm thực hiện, kịp thời giải quyết các chế độ chính sách theo quy định. Tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người cao tuổi và đối tượng xã hội nhân ngày lễ, tết. Trong quý I năm 2022 đã tiếp nhận và đề nghị giải quyết 02 hồ sơ liên quan đến chế độ chính sách (*Trong đó: 01 hồ sơ đình chính thông tin trong hồ sơ Người có công; 01 hồ sơ mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần*). Thực hiện xét duyệt theo Nghị định 136, Nghị định 20/2021/NĐ-CP, Hội đồng đã họp xét 11 hồ sơ bảo trợ xã hội.

6. Lĩnh vực Tư pháp-Hộ tịch

UBND xã ban hành Kế hoạch về việc kiểm tra, rà soát xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Kế hoạch về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành và lĩnh vực trọng tâm về công tác tư pháp.

Thực hiện chứng thực cho 86 trường hợp, thực hiện đăng ký Hộ tịch cho 40 trường hợp gồm: Đăng ký khai sinh 16 trường hợp; khai tử 05 trường hợp; đăng ký kết hôn 01 trường hợp theo đúng quy định của pháp luật, xác nhận tình trạng hôn nhân 7 trường hợp; bản sao khai sinh: 11 trường hợp.

7. Công tác Quốc phòng, An ninh

Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022; công tác tuyển quân được triển khai thực hiện tốt đạt 100% chỉ tiêu giao. Tình hình ANCT luôn được giữ vững, ổn định. Công tác quản lý cư trú thực hiện tốt. Các lực lượng chức năng đã chủ động nắm tình hình, triển khai những chủ

trương, giải pháp quan trọng thực hiện các nhiệm vụ an ninh, trật tự trên địa bàn xã. Thực hiện tốt bảo vệ tuyệt đối an toàn trong các ngày lễ, tết.

Tình hình trật tự an toàn xã hội: xảy ra 02 vụ, hiện 02 vụ Công an huyện điều tra, xử lý theo quy định.

Vi phạm về môi trường: Xảy ra 01 vụ, 01 đối tượng về hành vi mua, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp, đã xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 750.000 đồng

Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 01 bộ kích điện, 01 súng tự chế (súng cò).

III. Một số nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022

1. Về phát triển kinh tế

Chỉ đạo chăm sóc và thu hoạch lúa Đông – Xuân, triển khai sản xuất vụ Hè – Thu năm 2022. Thường xuyên kiểm tra các tuyến mương bị ách tắc, kịp thời nạo vét thông thoáng để đảm bảo nước tưới cho cây trồng.

Phòng trừ sâu bệnh bảo vệ hoa màu, tập trung bảo vệ đàn gia súc, gia cầm có biện pháp phòng bệnh và chữa trị kịp thời cho đàn gia súc và gia cầm khi có dịch bệnh xảy ra. Tổ chức tiêm phòng vắc xin định kỳ cho đàn gia súc, gia cầm. Tăng cường công tác chăm sóc và bảo vệ rừng.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

2. Công tác tài chính

Công tác thu, chi ngân sách đảm bảo đúng pháp luật, phấn đấu khai thác mọi nguồn thu, thu đúng, thu đạt và vượt chỉ tiêu. Thực hiện chi đúng kế hoạch, đúng mục đích và tiết kiệm.

3. Về Văn hóa – Xã hội

Chỉ đạo các trường tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại trường. Xét tốt nghiệp cho các lớp cuối cấp của năm học 2021-2022.

Thực hiện tốt các chương trình Quốc gia về y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, có kế hoạch phòng dịch vào mùa hè và công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19. Đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, kiểm tra giám sát chặt chẽ chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tuyên truyền, tham gia các hoạt động văn hóa, TDTT chào mừng các ngày lễ, sự kiện lớn do huyện, xã tổ chức. Tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Làm tốt công tác chi trả cho các đối tượng chính sách. Rà soát và kiểm tra các hộ nghèo để có hướng giải quyết, giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Nắm chắc nguồn lao động dôi thừa, có kế hoạch phối hợp với các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lao động để giải quyết việc làm, tạo nguồn thu nhập ổn định cuộc sống cho nhân dân.

4. Lĩnh vực nội chính, quốc phòng, an ninh

Tiếp tục củng cố và nâng cao hoạt động của chính quyền cơ sở, chấp hành tốt qui chế làm việc của Ủy ban. Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến công sở liên hệ công việc. Thực hiện qui chế “Một cửa” ngày càng đi vào hoạt động có hiệu quả. Tiếp tục thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Quyết định số 48 của UBND tỉnh và Chỉ thị 31 của Tỉnh ủy. Tổ chức tiếp dân định kỳ, kịp thời giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân theo đúng pháp luật và thẩm quyền. Chuẩn bị các nội dung phục vụ bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025.

Tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an - quân sự làm tốt công tác nắm tình hình để tham mưu kịp thời cho cấp ủy và chính quyền địa phương.

Xử lý triệt để các vụ gây rối trật tự công cộng, phòng ngừa đấu tranh tố giác tội phạm. Bảo vệ tuyệt đối an toàn trong các ngày lễ lớn trong quý II/2022 (30/4; 01/5) và bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025.

Trên đây là một số kết quả đã đạt được trong quý I/2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022. UBND xã Ba Động kính báo cáo UBND huyện biết theo dõi chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Võ Văn Trung